



ข่าวอินโฟเควสท์

- 21:59 [จีนออกโรงยืนยันค้านการติดต่อกันระหว่างสหรัฐและไต้หวันในทุกรูปแบบ](#) จีนได้ออกมาแสดงจุดยืนในการคัดค้านการติดต่อกันอย่างเป็นทางการระหว่างสหรัฐและไ...
- 21:44 [ที่ประชุม G20 เตรียมถกประเด็นการค้าระหว่างประเทศ, การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา](#) นายมาซาฮิโกะ อาซากาวะ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังฝ่ายกิจการระหว่าง...
- 21:10 [รัฐวิสาหกิจจีนกำไรพุ่งแข็งแกร่งในช่วง 4 เดือนแรกปีนี้ ขณะที่รัฐบาลเดินหน้าปรับรูปต่อเนื่อง](#) กระทรวงการคลังจีนเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ในวันนี้ว่า ผล...
- 20:46 [หุ้นยุโรปปรับตัวขึ้น รับผลการเลือกตั้งรัฐสภายุโรป, "เพียต โครสเลอร์" เสนอควมรวม "เรโนลต์"](#) ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้ นำโดยหุ้นกลุ่มยาน...
- 20:21 [EU พยายามขยายเวลาโครงการค้าประกันหนีเสียภาษณาการอัตราดอกเบี้ยจนถึงพ.ค.2563](#) คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ซึ่งเป็นองค์กรฝ่ายบริหารของสหภาพยุโรป (E...



infoquest

GUNKUL เพื่อกิจการร่วมค้าจีเคอี แอนด์ เอฟอีซีได้งานนำสายสื่อสารลงใต้ดินของก ทม.พื้นที่ 3 มูลค่า 5.1 พันลพ.

[ข่าวหุ้น-การเงิน](#) สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- จันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 15:46:22 น.

นางสาวโศภษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) เปิดเผยว่า บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ได้ว่าจ้างให้กิจการร่วมค้า จีเคอี แอนด์ เอฟอีซี ซึ่งเป็นการร่วมค้าระหว่าง GUNKUL และ บริษัท พีวเจอร์ อีเล็กทริกคอล คอนโทรล จำกัด (FEC) (ถือหุ้นโดย บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (GPD) บริษัทย่อยของ GUNKUL) ให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับพื้นที่ 3 มูลค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มประมาณ 5,142 ล้านบาท โดยมีระยะทางรวมทั้งสิ้นประมาณ 605 กิโลเมตร



แบบให้เช่า ให้เช่าแบบ ชลบุรี - แบบพล
แบบก่อสร้าง ชลบุรี

facebook.com

ดูข้อมูลเพิ่ม:

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะยังคงเดินหน้าประมูลงานรับเหมาก่อสร้างใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้รายได้และกำไรเติบโตตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ รวมถึงช่วยสนับสนุนงานก่อสร้างในมือ (Backlog) ให้เพิ่มมากขึ้น จากปัจจุบันพุ่งเกิน 7,000 ล้านบาท ทำให้มั่นใจรายได้ในปีนี้จะเติบโตตามเป้าแตะระดับ 8,000 ล้านบาท หรือเติบโตประมาณ 30%

--อินโฟเควสท์ โดย เสาวลักษณ์ อวยพร/ศศิธร โทร.02-2535000 ต่อ 345 อีเมล: sasithorn@infoquest.co.th--

[ถูกใจ](#) สมัครใช้งาน เพื่อดูสิ่งที่น่าสนใจของคุณถูกใจ